

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ซึ่งได้จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอชื่อบุคลากรที่เหมาะสมได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งได้บุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี 2562 ดังนี้

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2562

ด้าน	ชื่อ-สกุล
การวิจัย	ดร.เกวลิน อังคณานนท์
บริการวิชาการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา เอี่ยมสะอาด
การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์
การพัฒนานักศึกษา	อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
จิตสาธารณะ	อาจารย์ธวัช บุญนวล
ผู้บริหารหลักสูตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบ สิงสันจิตร

- ด้านการเรียน การสอน จะมอบโล่ในงาน KM เนื่องจาก ระยะเวลา 1/2562 ภาคเรียนการศึกษา

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2562

ด้าน	ชื่อ-สกุล
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง	นางละออง รังสีมันตุชาติ
จิตสำนึกในการให้บริการ	นางสาวทิพพาภรณ์ พัฒคายน
มนุษยสัมพันธ์	นางสุกัญญา รัตนจินดา

รางวัลเหล่านี้เป็นรางวัลเชิงชูเกียรติ ผู้มีความโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้กับคณะในด้านต่าง ๆ อาจมีถ้อยคำไม่สุภาพ เพื่ออรรถรสและความบันเทิง ทั้งนี้ ทางทีมงานมิได้มีเจตนาดูหมิ่น ส่อเสียด และสื่อความในทางที่ไม่ได้ จึงขอภัยไว้ ณ โอกาสนี้

ที่	รางวัล	นิยาม	ผู้ได้รับรางวัล
1	เรื่องชาวบ้านคืองานของเรา	ผู้มีความโดดเด่นด้านการอุทิศตนเพื่องานบริการวิชาการและงานพัฒนาชุมชน	ผศ.จุฑารัตน์ ธาธาทิศ (อ.กุ้ง) #รักท้องถิ่น #รักชาวบ้าน #ป่ากึ่งรักทุกคนน
2	เรื่องไข่ ๆ ไข่ใจฉัน	ผู้พัฒนาและผลักดัน นักศึกษา ขณะการประกวดสื่อสร้างสรรค์สุขภาพดีเด่น ปี 2562 ทีมไข่เค็ม อะคาเดมี่ และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการมีเบปีในวันนี้	ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท (อ.มีว) #ใครมีปัญหาเรื่องไข่ปรึกษามีว
3	อดทนทั้งปี ไม่ได้ขึ้นเลย	ผู้มีความโดดเด่นด้านการอุทิศตนปฏิบัติงานที่อย่างหนักหน่วงตลอดปีที่ผ่านมา ทำงานล่วงเลยเวลาราชการ เสียสละเวลาของครอบครัวไม่ได้โอที ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม และงานก็ยิ่งหนักกว่าเดิม	คุณจิระนันท์ ทุ่มทวน (น้องจิจี้) #จิจี้ไม่ทน
4	ไม่จบ ตบนะ! (ผู้ได้รับรางวัล 2 คน)	ผู้ชนะเลิศด้านการตบทุกสนาม และเกิดมาพร้อมตบทุกอย่างบนโลกใบนี้	คุณอาภาภรณ์ ทิพย์ทอง (น้องตุ๊กๆไทยแลนด์) คุณชุตินันท์ คเชนทร์มาศ (น้องเมรี่) #ถ้าไม่เชื่อลองทำตบเลย
5	อยู่รอดเป็นยอดดี	ในยุคที่มหาวิทยาลัยเผชิญกับภาวะผู้เรียนลดลงทุกหลักสูตร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการออกหาเด็กเพื่อปากท้องของทุกคน เขาคือผู้ที่ไม่เคยนิ่งเฉยกับเรื่องนี้ อุทิศตน เหน็ดเหนื่อยทั้งปีเพื่อให้พวกเราอยู่รอด	อ.นาวิณ วงศ์สมบูรณ์ (พี่วิน) #สำคัญคือเราต้องรอด #ไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องดีที่สุด #เรียกพี่ได้ไหม
6	ถนัดงานเอ็น ไม่เน้นวิชาการ	ผู้เกิดมาเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ให้แก่มวลมนุษยชาติ รับงานร่า งานบุญ งานบวช และงานเอ็นทั่วราชอาณาจักร ทำฟรีด้วยใจ จ่ายค่าจ้างเป็นการ “ลดงานวิชาการทุกรูปแบบ”	ผศ.ไพศาล นาคกราย (อ.ปีเตอร์) #อย่าพูดวิชาการโอ๊ยปวดหัว
7	คนดีไม่มีที่ยืน	เป็นบุคคลตัวอย่างที่อุทิศตนทำงานหลายด้านเหน็ดเหนื่อย ทั้งปี ทั้งงานสอน วิจัย ขอตำแหน่ง หลักสูตร เครือข่ายความร่วมมือ งานคณะ งานมหาลัย งานบุญ งานบริการวิชาการ งานศึกษาต่อ และครอบครัว...ก็เพราะความสามารถ งานทุกอย่างจึงลงที่เธอ ตำแหน่งนะเธอ ไม่ได้มีกับเค้าหรอก	อ.ดาริน รุ่งกลิ่น (อ.เพ็ญ) #คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
8	เร็ดมากกกกแม่	บุคลากรตัวอย่างที่มีการทำงานเป็นเลิศรอบด้าน บริการทุกระดับประทับใจ ทุกปัญหาจบได้ที่เขาคอนนี่	คุณละออง รังสิมันตุชาติ (พี่อง) #พี่องชำนาญการ
9	กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม	บุคลากรดีเด่นด้านการเข้าร่วมทุกกิจกรรม ทุกงานของคณะ และมหาลัยจะมีเขาผู้นี้เสมอ เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ ไม่เคยปฏิเสธ	ผศ.พงศกร ศยามล (อ.เบนจี้) #ติดต่อกัน ติดใจ ชอบทะเล
10	พูดไม่ค่อยเก่ง แต่รักหมัดใจ	บุคลากรที่เป็นทุกอย่างให้คณะวิทยาการจัดการ พูดน้อย พูดไม่ค่อยเก่ง แต่รักหมัดใจ ถ้ารู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอ พูดไม่ค่อยเก่งแต่ซึ้งรักเธอ อย่าปล่อยให้เธอให้รักเธอข้างเดียว	คุณสุภาณี พุทธพงศ์ (ผอ.นีย์) #ทำดีแค่ไหนก็โดนตำ
11	ปากร้าย สายเปย์	บุคลากรดีเด่นด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ แต่ทำอะไรไม่เข้าท่า พร้อมเหวี่ยงด้วยเสียงที่กังวาน รังสีที่เหี้ยมโหด นำเกรงขาม ปากร้าย สายเปย์ ใครว่างพร้อมตีตำทุกคำคืน	ผศ.บัวผิน โดทรัพย์ (ป้าผิน555) #เงินออกก
12	งาน Deadline ไว้ใจเรา	ถ้าไม่ Deadline เขาและทีมจะทำงานไม่ได้ งานล้น งานปั่น งานเผา ไว้ใจพวกเขา	ผศ.เดชธรรม สังข์คร และหลักสูตรการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก 2020 #นาทีสุดท้ายคงยังไม่สายสำหรับเรา
13	ตำให้สุดแล้วหยุดที่ช่วย	ไม่ว่าใครมีประเด็นปัญหาอะไร ท่านจะให้คำแนะนำ หาทางออกและช่วยเหลือทุกคนอย่างสุดแรงเสมอ แต่เราก็จะเจอ บ่น ขบ จิก กัด ก่อนช่วยตลอด ขอให้มองเป็นเรื่องธรรมดา	ดร.อนุมาน จันทวงศ์ (ตินเปือ) #ฉันสวยยยย